

น้ำใจของกัลยาณมิตร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 อันเป็นวันเดินทางกลับประเทศไทย ญาติโยมที่สนิทสนมจำนวนมากมาได้มาเยี่ยมเยือนสนทนาธรรมที่วัดพุทธปัญญาตั้งแต่เช้า เนื่องจากญาติโยมที่มาเยี่ยม และถวายภัตตาหารเพลมีจำนวนมากมาย ก่อนจะฉันเพลได้กล่าวอนุโมทนาให้ได้รับธรรมะกันถ้วนหน้าในหัวข้อสั้นๆ ว่าการให้ทานคือการสลัดความตระหนี่ออกจากชีวิต ความรู้สึกครอบครองทรัพย์สินสมบัติมากเท่าไร ความรู้สึกหนักใจมีมากเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามสังเกตให้ดีๆ ตรงๆ ว่าความรู้สึกอันเกิดจากการบริจาคสละออกมีมากเท่าไร ความเบาใจจะมีมากเท่านั้น การถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์นับเป็นกระบวนการเสียดสละประเภทหนึ่งที่ทำให้จิตใจได้สัมผัสกับความเบาหรือบางท่านอาจจะรู้สึกปลาบปลื้มยินดีเข้ามาทดแทนความหวงและตระหนี่ที่หลุดไป ทุกครั้งที่มีการถวายทานมักจะมีการกรวดน้ำตามมาด้วยเสมอ การกรวดน้ำคือการมอบความรู้ดีๆ ให้แก่ผู้อื่นอย่างกว้างไกลไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงสังเกตเข้าไปภายในใจให้ลึกซึ้ง เมื่อความรู้สึกที่จะให้ไม่ว่าจะให้วัตถุทานอันเป็นรูปธรรมหรือการให้ส่วนบุญความดีหรือการให้อภัยแก่ใครๆ ล้วนเป็นเหตุให้สัมผัสกับความเบาสบายได้ทันที การให้บางครั้งมีความสุขใจในสามกาลคือ ก่อนให้เป็นสุข กำลังให้เป็นสุข ให้แล้วเป็นสุข

คราวนี้มาพิจารณาถึงการสัมผัสความรู้สึกเบาสบายภายในที่สัมผัสได้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ผ่านการจินตนาการ เสกสรรปั้นแต่งแต่อย่างใด จัดเข้าในการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า ภาวนามัย แปลว่า บุญสำเร็จด้วยการภาวณา การภาวณาจึงเกิดขึ้นมาควบคู่กับการให้ทานได้อย่างสม่ำเสมอ ถ้าให้ทานแล้วควรตามดู ตามรู้และตามเห็นความรู้สึกในกระบวนการให้ทานในแต่ละครั้งทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลางและในที่สุด

เนื่องจากอยู่ระหว่างการเดินทางจาริกไปทางภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อนำเงินจำนวน 20,000 บาทจากพี่น้องชาววัดพุทธปัญญาและชาวชุมชนคนรักธรรมที่ได้จากการร่วมกันขายขวด กระจกไปมอบในโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดเจดีย์หลวง ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554 การเขียนบทความเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆ ทำให้ภายใต้ข้อจำกัด จึงขอเล่าเรื่องราวต่างๆ อย่างลัดสั้น

สรุปว่าเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 เมื่อนั้นเพลเสร็จแล้วได้แสดงธรรมเรื่องอายุตณนิพพานคือ ความสงบเย็นทุกขณะที่อายตนะทำหน้าที่ในการรับรู้ อารมณ์ เมื่อ ตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องสัมผัส จิตใจรับธรรมารมณ์ เมื่อรับรู้ด้วยสติอายตนะ นิพพานก็แยกเย็น เมื่อรับรู้ด้วยอวิชชาที่เศร้าหมองเราร้อนเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทรมาน



เมื่อแสดงธรรมเสร็จแล้วได้เตรียมหยุดยาเครื่องใช้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อการเดินทาง ญาติโยมที่ไม่สามารถจะไปส่งที่สนามบินได้มาเยี่ยมส่งที่วัดจนกระทั่งเวลาหกโมงเย็น ญาติโยมที่เตรียมตัวจะไปส่งที่สนามบินขึ้นรถออกเดินทางออกจากวัดพุทธปัญญามุ่งหน้าสู่สนามบินมหานครลอสแอนเจลิสเพื่อขึ้นเครื่องบิน China Southern Airline ญาติโยม



อีกหลายท่านที่ติดงานไม่สามารถจะเดินทางไปทำบุญที่วัดได้ เมื่อเสร็จงานแล้วก็มารอส่งที่สนามบินกันอย่างพร้อมหน้าต้องขอร้องทุกท่านที่ไม่สามารถจะบันทึกชื่อเสียงเรียงนามลงไว้ในบันทึกชิ้นนี้ได้ แต่ใบหน้าของทุกคนก็ยังปรากฏโดดเด่นสดใสอยู่กลางใจอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ลืม

การตรวจสอบเอกสาร การส่งของสองชิ้นขึ้นใต้ท้องเครื่องบินและการรับตัวผ่าน

ด่านตรวจคนเข้าเมืองดำเนินไปด้วยความสะดวกด้วยความช่วยเหลือของหนุ่มสาวหลายท่านที่กรุณาเดินทางมาช่วยด้วยความเต็มใจ จริ่งใจ นับไวชำนานอย่างน่าชื่นชม เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อเตรียมการเดินทางเสร็จสิ้นแล้ว ก็ได้แต่มาถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก และทักทายทุกท่านที่มาส่งกล่าวแสดงความขอบคุณและประทับใจในน้ำใจในความเมตตากรุณาที่แต่ละท่านได้มอบให้ตลอดมาและตลอดไป

เมื่อร่ำลากันเสร็จแล้วก็เดินทางไปเข้าแถวเพื่อผ่านการตรวจรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะมีสิ่งของติดตัวเพียงยามใส่เอกสารสองสามชิ้นพร้อมกับกระเป๋าหิ้วที่มีเพียงสังฆาฏิ สบงและอังสะเท่านั้น นับเป็นการตรวจค้นรักษาความปลอดภัยที่ทำได้เร็วที่สุดตั้งแต่เดินทางไปในมลรัฐต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ออกจากจุดรักษาความปลอดภัยแล้วเดินทางต่อไปอีกไกลมากเพื่อขึ้นเครื่องบินที่ประตู 41 ได้เห็นพระสงฆ์อยู่ที่ประตูทางขึ้นเครื่องบินสายการบินไทยหลายรูปที่เดินทางกลับเมืองไทยพร้อมกับเกจิอาจารย์จอมขมังเวทย์ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์ด้านคุณไสยมาขายแก่ลูกค้าที่สนใจด้านนี้ร่วมสิบล้าน สินค้าคุณไสยต่างๆ ที่เกจิอาจารย์นำมาจำหน่ายจัดเข้าในยอดสินค้าโอท็อปที่ทำรายได้มากกว่าสินค้าการเกษตรและงานฝีมือชนิดอื่นๆ

เวลาห้าทุ่มครึ่ง เครื่องบินสายการบิน China Southern Airline CZ 0328 นำผู้โดยสารเดินทางมุ่งสู่เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานครตามตารางการบินที่ทางสายการบินกำหนดไว้ต่อไป

ขอขอบคุณผู้มีไมตรีอันงามทุกท่านที่ได้ถวายความอุปถัมภ์ในการเดินทางธรรมสังฆจรในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันนี้และจะมีอีกในโอกาสต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้

กัลยาณมิตรทั้งหลายได้สัมผัสรสแห่งพระธรรมที่ลึกล้ำสงบเย็นเป็นนิจเทอญ

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554

บ้านไร่ คุณวิรัตน์ พชรกุล

อำเภอเขาหัวช้าง อำเภอนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 7.30 น.



ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโน

เจ้าอาวาสวัดลอยฟ้า (Sky temple no boundary)

www.skytemple.org